

# ทีเอ็มบีแต่งตั้งเอ็กซ์พีเรียน สนับสนุนการวางระบบ มาตรฐานรายงานการเงิน IFRS9 พร้อมกันทั่วโลก



ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง เอ็กซ์พีเรียน บริษัทผู้ให้บริการด้านข้อมูลระดับโลกในการสนับสนุนระบบการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน IFRS9 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันตามกำหนดการปฏิบัติพร้อมกันทั่วโลกในปี พ.ศ. 2561 และกำหนดปฏิบัติพร้อมกันสำหรับประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล หรือ International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board: IASB) เพื่ออุดช่องว่างซึ่งเชื่อกันว่ามีส่วนก่อให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจในวิกฤติการเงินทั่วโลกเมื่อปี ค.ศ. 2008 สำหรับประเทศไทยจะต้องใช้มาตรฐานภายในประเทศแบบ TFRS 9 ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน โดยจะบังคับใช้กับบริษัทและองค์กรมหาชนทุกแห่งในประเทศ มาตรฐานใหม่ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทและธนาคารต้องจำแนกและส่งข้อมูลคาดการณ์มูลค่าสูญเสียดลอดอายุสัญญา (Expected Credit Loss: ECL) ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่รายงาน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญแก่องค์กรการเงินต่างๆ โดยเฉพาะธนาคาร

มร.เดฟ ดีมาน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “มาตรฐาน IFRS9 นำมาซึ่งความท้าทายหลายเรื่องแก่บรรดาธนาคารต่าง ๆ และมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการสร้างผลกำไรขององค์กร โดยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้บริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องพบกับอัตราการจำนองที่สูงขึ้นและการปล่อยกู้ที่ลดลง เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้สนับสนุนระบบการทำงานของทีเอ็มบี ในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทยความท้าทายของการใช้มาตรฐานใหม่ และช่วยให้ทีเอ็มบีสามารถมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค”

สำหรับการทำงานช่วง 6 เดือนแรก เอ็กซ์พีเรียนจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้ระบบ Expected Credit Loss (ECL) models ตามมาตรฐาน IFRS9 ที่ทางธนาคารพัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยเอ็กซ์พีเรียนจะสนับสนุนให้ทางธนาคารสามารถใช้งานระบบการคำนวณการต่ออายุ ค่า การวางรูปแบบ และสมมติฐานทางการเงินตามมาตรฐาน IFRS9 ได้อย่างละเอียดในรูปแบบของการทำงานอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากการสร้างแบบจำลองที่มีคุณภาพสูงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการตั้งสำรองที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ความเชี่ยวชาญของเอ็กซ์พีเรียนจะช่วยให้ทางธนาคารสามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนและการตั้งสำรอง (provisioning) สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อันเกิดจากจุดอ่อนของแบบจำลองและสมมติฐานที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

“ในฐานะธนาคารชั้นนำของเมืองไทยซึ่งได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ขั้นสูง การยกระดับประสิทธิภาพ แผนการวิเคราะห์ของเราให้ดีที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเชิงธุรกิจของเราได้ ช่วยให้เราพวกเขาได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมธนาคารกับที่ เอ็มบีมากยิ่งขึ้น” มร.ยัน โดติออน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ ที่เอ็มบี กล่าว “ชื่อ เสี่ยงความสำเร็จที่ผ่านมาของเอ็กซ์พีเรียนในออกแบบระบบการทำงานระดับสากลให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ ภูมิภาค สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ และยังให้คำแนะนำการทำงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อการสร้างแบบ จำลองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังทำให้เราสามารถรักษาระดับการตั้งสำรอง (provisioning) ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบ”

ขอบเขตการทำงานของเอ็กซ์พีเรียนครอบคลุมการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถใช้งานแบบจำลอง IFRS9 ECL สำหรับพอร์ตสินเชื่อรายย่อย (Retail) และพอร์ตสินเชื่ออื่นๆ (Non-Retail) ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการทำงานทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพในทุกแง่มุมของแบบจำลองเหล่านี้ เอ็กซ์พีเรียนจะใช้ทีมนักวิเคราะห์จากศูนย์ Analytics Centre of Excellence ซึ่งเปรียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ดีเยี่ยม ซึ่งจำเป็น สำหรับการสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน IFRS9 ผสานกับองค์ความรู้การปฏิบัติงานของภูมิภาคนี้ ในเชิงลึก